



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๔๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๕๗๗

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)
 กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)
 ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม ประธาน (IC) นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม) วันนี้จังหวัดมหาสารคาม ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ และกลุ่มผู้สัมผัส เสี่ยงสูงได้รับการตรวจหาสารพันธุกรรมทุกรายแล้ว ผลตรวจเป็นลบ และ มีการติดตามเฝ้าระวังอาการ และ Home Quarantine จำนวน ๑๔ วัน ครบทุกราย จึงขอให้ช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์ของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำเข้าข้อมูลสถานการณ์และมาตรการต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ของคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ในวันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. ว่าจะดำเนินการอย่างไร</p>		
<p>วาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม ๑. รับรองรายงานการประชุม EOC ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม</p>		
<p>วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตาม ๓.๑ ติดตามข้อสั่งการจากการประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑) ให้ทุกอำเภอ ดำเนินการจัดส่งรายชื่อบุคลากรที่มีความพร้อมในการ ไปช่วยจังหวัดสมุทรสาคร ไม่จำกัดจำนวน ให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อให้ได้ทีม CDCU จำนวน ๑ ทีม ไปปฏิบัติงานช่วยจังหวัดสมุทรสาคร ระยะเวลา ๒ สัปดาห์ ประธาน (IC) - ให้ สสอ.ทุกแห่ง ส่งรายชื่อบุคลากรที่พร้อมไปช่วยจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอละ ๓ คน ภายในวันนี้ และให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ รายงานผลใน การประชุม EOC ในวันพรุ่งนี้ ๒) ให้ทีม SAT ประสานกรมควบคุมโรคเรื่องการ Home Quarantine จำนวน ๑๔ วัน หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วจะต้องดำเนินการอยู่ใน พื้นที่อย่างเคร่งครัดหรือไม่ - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>๑. ให้ สสอ.ทุกแห่ง ส่งรายชื่อ บุคลากรที่พร้อมไปช่วยจังหวัด สมุทรสาคร อำเภอละ ๓ คน ภายในวันนี้ และให้กลุ่มงานควบคุม โรคติดต่อ รายงานผลในการประชุม EOC ในวันพรุ่งนี้</p>	<p>- สสอ.ทุกแห่ง - กลุ่มงานควบคุม โรคติดต่อ</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>๓) ให้กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) ประชาสัมพันธ์ให้สังคม และชุมชนเกี่ยวกับผู้ป่วยที่รักษา COVID-19 หายแล้ว ซึ่งยืนยันว่าผู้ป่วยจะไม่แพร่เชื้อ โดยเน้นข้อมูลเชิงวิชาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการ <p>๔) ให้ทีม MCATT พิจารณาจัดเตรียมทีมเฉพาะกิจในการคัดกรองสุขภาพจิต ในตำบลตลาด อำเภอเมือง ให้มีผลการคัดกรองเพิ่มขึ้น โดยไม่ให้กระทบต่อบุคลากรที่ดำเนินการสอบสวนโรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการ 		
<p>วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>(๑) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team)</p> <p>๑.๑ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>นางสาวปาริชาติ ปกิริณะ (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)</p> <p>๑) สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลก พบว่า มีผู้ป่วยยืนยันมากกว่า จำนวน ๑๐๙,๑๐๑,๙๐๖ ราย กำลังรักษา จำนวน ๙๘,๖๘๖ ราย รักษาหายแล้ว จำนวน ๘๑,๑๒๖,๒๑๔ ราย และเสียชีวิต จำนวน ๒,๔๐๕,๓๘๘ ราย</p> <p>๒) สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ประเทศไทย ระลอกใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พบว่า มีผู้ป่วยใหม่วันนี้ จำนวน ๑๖๖ ราย รวมมีผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน ๒๐,๓๓๔ ราย หายป่วยแล้ว จำนวน ๑๗,๙๓๔ ราย ยังไม่พบผู้เสียชีวิต</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อระลอกใหม่มากที่สุดคือ จังหวัดสมุทรสาคร คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๔ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๔.๗๔ และจังหวัดอื่นๆ ร้อยละ ๑๕.๖๒ - ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผู้ป่วยยืนยันในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง แต่ในช่วงระยะเวลา ๓ วันที่ผ่านมาเกิดผู้ติดเชื้อกลุ่มก้อนใหม่ที่ตลาดพรเพชร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดพทุมธานี จำนวน ๑๙๐ ราย จึงขอให้บุคลากรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามติดตามเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากสถานที่ดังกล่าว <p>๓) สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ มีผู้ป่วยยืนยันที่กำลังรักษาตัวอยู่ จำนวน ๕ ราย</p> <p>๔) รายงานการติดตาม Home Quarantine ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กรณีผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จังหวัดมหาสารคาม ประจำวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่อยู่ระหว่างการติดตามสุขภาพ จำนวน ๑๒ ราย โดยแบ่งเป็น อำเภอเมือง จำนวน ๑๑ ราย และอำเภอกันทรวิชัย จำนวน ๑ ราย</p> <p>การรายงานสถานการณ์การกำกับติดตามผู้สัมผัสเสี่ยง</p> <p>อำเภอเมือง มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่อยู่ระหว่างการติดตามสุขภาพ จำนวน ๑๑ ราย มีอาการปกติ ติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะทุกราย และมีการติดตามเฝ้าสังเกตอาการ จำนวน ๓ เวลา ทุกวัน</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>อำเภอกันทรวิชัย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่อยู่ระหว่างการติดตามสุขภาพ จำนวน ๑ ราย มีอาการปกติ ติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะทุกราย และมีการติดตามเฝ้าสังเกตอาการ จำนวน ๓ เวลา ทุกวัน</p> <p>ประธาน (IC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ทุกอำเภอ เน้นดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน ๔ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ และให้ความสำคัญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดตาก ให้ดำเนินการ ๑) Home Quarantine จำนวน ๑๔ วัน ๒) ติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะทุกราย ๓) หากพิจารณาแล้วเข้าข่าย PUI และมีอาการให้ดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรม ในวันที่ ๕ ของการ Home Quarantine ทุกราย <p>ทีม JIT นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี (หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้ดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงครบทุกรายแล้ว ผลตรวจเป็นลบ - จะมีการดำเนินการ Sentinel surveillance ในเขตเทศบาลเมือง โดยเฉพาะบริเวณตลาด ในสัปดาห์นี้ - บุคลากรที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดสมุทรสาคร จะครบกำหนดตรวจหาสารพันธุกรรมรอบที่ ๒ ครบแล้วทั้ง ๖ คน <p>ประธาน (IC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จากการประชุม VDO Conference ซึ่งแจ้งการรายงานการเฝ้าระวังผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน และปอดอักเสบที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล โดยมีอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธาน กำหนดให้ทุกจังหวัด ซึ่งจังหวัดมหาสารคามมอบโรงพยาบาลมหาสารคาม ดำเนินการทำ Sentinel Surveillance ในกลุ่มผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน (ARI) ดำเนินการตรวจ จำนวน ๑๐ ราย/วัน และผู้ป่วยโรคปอดบวม (Pneumonia) ดำเนินการตรวจ จำนวน ๑๐ ราย/สัปดาห์ โดยตัดยอดการบันทึกข้อมูลในระบบทุกวันจันทร์ เวลา ๑๖.๐๐ น. เพื่อรายงานผู้บริหารระดับสูงในวันอังคาร และประชุมสรุปการดำเนินงานในวันพุธ ของทุกสัปดาห์ การเบิกค่าใช้จ่ายจากกรมควบคุมโรค 	<p>๒. ให้ทุกอำเภอ เน้นดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน ๔ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ และให้ความสำคัญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดตาก ให้ดำเนินการ ๑) Home Quarantine จำนวน ๑๔ วัน ๒) ติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะ ทุกราย ๓) หากพิจารณาแล้วเข้าข่าย PUI และมีอาการให้ดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรม ในวันที่ ๕ ของการ Home Quarantine ทุกราย</p> <p>๓. ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม ดำเนินการทำ Sentinel Surveillance ในกลุ่มผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน (ARI) ดำเนินการตรวจ จำนวน ๑๐ ราย/วัน และผู้ป่วยโรคปอดบวม (Pneumonia) ดำเนินการตรวจ จำนวน ๑๐ ราย/สัปดาห์</p>	<p>- สสอ.ทุกแห่ง</p> <p>- รพ.มหาสารคาม</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>- ให้ทีม SAT ดำเนินการควบคุมกำกับ (Monitor) การบันทึกข้อมูลและรายงานในทราบทุกวันอาทิตย์</p> <p>(๒) กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ทีม Case management นางพรพรรณ คุณกุลรัตน์ (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)</p> <p>๑. สรุปสถานการณ์การให้บริการในหน่วยบริการ ความพร้อมของเตียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - โรงพยาบาลมหาสารคาม มีจำนวน ๒๘ เตียง ใช้ไป ๔ เตียง - โรงพยาบาลสุทธาเวช (Isolation room) มีจำนวน ๑๒ เตียง ไม่มีผู้ป่วย - โรงพยาบาลกุดรัง (Cohort ward) มีจำนวน ๒๖ เตียง <p>ยังไม่ได้เปิดใช้งาน</p> <p>๒. สถานการณ์ตามลักษณะอาการของผู้ป่วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีที่ ๑ Asymptomatic COVID-19 จำนวน ๑ ราย - กรณีที่ ๒ Symtomatic without pneumonia and no risk factor for severe disease จำนวน ๘ ราย - กรณีที่ ๓ Symtomatic but with risk factor for severe disease or having co-morbidity or mild pneumonia จำนวน ๙ ราย - กรณีที่ ๔ COVID-19 patients with Pneumonia with hypoxia จำนวน ๒ ราย ได้แก่ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ ๑๐ ระลอกใหม่ Admit ห้อง Modified AIIR โรงพยาบาลมหาสารคาม และ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ ๑๘ ระลอกใหม่ ส่ง Refer โรงพยาบาลศรีนครินทร์ - Refer out Case COVID-19 patients จำนวน ๑ ราย (โรงพยาบาลศรีนครินทร์) on ETT - Discharge Case COVID-19 patients จำนวน ๑๕ ราย - ผู้ป่วยที่กำลังรักษาที่ โรงพยาบาล จำนวน ๔ ราย <p>๓. รายงานผู้ป่วยจำหน่ายกลับบ้าน (Discharge) หรือ ส่งต่อ (Refer)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว จำนวน ๑๐ ราย ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งมีผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๙ ขอพักพื้นที่ห้องพิเศษโรงพยาบาลมหาสารคาม <p>๔. การติดตามเยี่ยมผู้ป่วยกลับบ้าน (Discharge Plan) ได้แก่ ศูนย์สุขภาพชุมชนสามัคคี โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง เขตความรับผิดชอบของ สสอ.เมือง และศูนย์สุขภาพชุมชนบูรพา เขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้มีการติดตาม Home Quarantine ครบ จำนวน ๑๔ วัน แล้ว</p>	<p>๔. ให้ทีม SAT ดำเนินการควบคุม Monitor การบันทึกข้อมูล การทำ Sentinel surveillance ในกลุ่มผู้ป่วยโรกระบบทางเดินหายใจ ส่วนบน (ARI) และผู้ป่วยโรคปอดบวม (pneumonia) ของโรงพยาบาลมหาสารคาม และรายงานให้ทราบทุกวันอาทิตย์</p>	<p>- ทีม SAT</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>นางโชติกา บำรุง (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนาเชือก)</p> <p>- รายงานผลการตรวจหาสารพันธุกรรมการของผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑๐๑ ราย ผลตรวจเป็นลบทุกราย จึงดำเนินการปรับระบบการจัดบริการบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้สอดคล้องกับอาการผู้ป่วยมากขึ้นตามสิทธิ์การรักษา โดยเริ่มในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีการจัดการให้บริการเป็น ๓ รอบ รอบละ ๑๕ คน หยุดวันอาทิตย์</p> <p>ทีม MCATT - ไม่มี -</p> <p>ทีม EMS/MERT นางเอมอร สุทธิสา (หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด)</p> <p>- บุคลากรที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ จังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการ Home Quarantine จำนวน ๑๔ วัน ครบทุกรายแล้ว และจะดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมรอบที่ ๒ ในวันนี้</p> <p>ทีม SERT - ไม่มี -</p> <p>ศูนย์ประสานงานผู้พักสังเกตอาการ (Local Quarantine) - ไม่มี -</p> <p>Field Hospital (รพ.สนาม) - ไม่มี -</p> <p>(๓) กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) - ไม่มี -</p> <p>(๔) กลุ่มภารกิจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) - ไม่มี -</p> <p>(๕) กลุ่มภารกิจกฎหมาย (Law) - ไม่มี -</p> <p>(๖) กลุ่มภารกิจกำลังคน (HR) - ไม่มี -</p> <p>(๗) กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics) - ไม่มี -</p> <p>(๘) กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance) - ไม่มี -</p> <p>(๙) กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG: Strategic and Advisory Group) - ไม่มี -</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>๑๐) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team)</p> <p>๑๐.๑ การเตรียมความพร้อมกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)</p> <p>นายประวัติ แปลงมาลัย (หัวหน้ากลุ่มงานอาชีพอนามัยและสิ่งแวดล้อม)</p> <p>- รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พบว่า มีปริมาณฝุ่นละออง PM ๒.๕ ๕๓ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนควรลดหรือจำกัดการทำกิจกรรมนอกบ้าน หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกัน</p> <p>(๑๑) กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison)</p> <p>- ไม่มี -</p>		
<p>วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>- สรุปสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ของจังหวัดมหาสารคาม ใน Cluster อำเภอเมือง พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน ๒๒ ราย พบในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑๘ ราย นอกเขตจังหวัด จำนวน ๔ ราย ผลการตรวจหาสารพันธุกรรมของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน ๓๐๔ ราย ผลตรวจเป็นลบทั้งหมด สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในผู้ป่วยรายที่ ๑๙ ระลอกใหม่ จำนวน ๑๒ ราย อยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน ๑๑ ราย และอำเภอกันทรวิชัย จำนวน ๑ ราย ผลตรวจเป็นลบทั้งหมด และมีการดำเนินการติดตามอาการ ปฏิบัติให้ครบทั้ง ๓ เวลา มีการ Home Quarantine ครบทุกราย และครบจำนวน ๑๔ วัน ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นี้</p> <p>- มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดมหาสารคาม ตามประกาศฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กำหนดให้ อำเภอเมือง อำเภอกันทรวิชัย ในเขตตำบลขามเรียง และท่าขอนยาง เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และอำเภออื่นๆ เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ไปจนถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หากจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม มีความเห็นควรดำเนินการตามมาตรการคงเดิม หรือมาตรการผ่อนคลาย ขอความเห็นจากที่ประชุมด้วย</p> <p>นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ (นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา)</p> <p>- เห็นควรให้ อำเภอเมือง อำเภอกันทรวิชัย ในเขตตำบลขามเรียง และตำบลท่าขอนยาง เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเช่นเดิม และอำเภออื่นๆ เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ไปจนถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงแม้สถานการณ์จะไม่มีผู้ป่วยมาแล้ว ๗ วัน แต่ยังไม่สามารถไว้วางใจได้</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>นายหัสชา เนือยทอง (นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน)</p> <p>- เห็นควรให้ อำเภอเมือง อำเภอกันทรวิชัย ในเขตตำบลขามเรียง และ ตำบลท่าขอนยาง เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และอำเภออื่นๆ เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ไปจนถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เช่นเดียวกัน</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>- ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ เวลา ๑๔.๐๐ น. จะเสนอให้คงมาตรการตามประกาศจังหวัด ฉบับที่ ๖ ตามเดิม หากมีการเปลี่ยนแปลงผ่อนคลายมาตรการอาจจะพิจารณาในการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามในครั้งถัดไป วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p>		
<p>วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ</p> <p>- นัดประชุม EOC ครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา ๐๙.๓๐ น.</p>		

.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฐิติยา ญาณพิบูลย์)
นักวิชาการสาธารณสุข

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวรัชณีวิภา จิตรากุล)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

.....หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
(นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า)

.....นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
(นายภาคิ ทรัพย์พิพัฒน์)